



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานนิติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖
ที่ พบ ๐๐๓๒.๐๑๑ / ๐๙๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีที่ ๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสียหายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานแล้วเจ้าหน้าที่อาจเป็นผู้กระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาจะได้มีมาตรการแนวทางป้องกันได้อย่างทันที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หัวข้อ EB ๒๐

ผลการวิเคราะห์ความเสียหาย

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสียหายจากการปฏิบัติงานแล้วอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีความเห็นว่า การดำเนินโครงการ ทู ปี นัมเบอร์วัน มีการเบิกจ่ายเงินค่อนข้างสูง กรณีการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุ อุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการพบว่าผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวปฏิบัติงานแล้วอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน **การดำเนินโครงการ ทู ปี นัมเบอร์วัน มีผลวิเคราะห์ความเสียหายระดับ สูง**

มาตรการแนวทางป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสียหายจากการปฏิบัติงานแล้วอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ดังนี้

๑. เรื่อง มาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับการใช้รถส่วนกลางให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๕. มาตรการให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในเรื่องวิธีการเขียนแผนงาน โครงการทุกขั้นตอน การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงการก่อนนำเสนอโครงการ
๖. เสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณของโครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก เช่น โครงการ ทู ปี นัมเบอร์วัน ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจัดทำกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมาตรการแนวทางป้องกันดังกล่าว ในระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

(นายโกศล กลิ่นมาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายณรงค์ พุทธิรักษา)
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ (นายบุญลภ ทิพย์จันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	
<p>ชื่อกลุ่มงาน : กลุ่ม นิติกร วัน/เดือน/ปี : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : ๑. ผลการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. ผลการประชุมกลุ่มเฝ้าระวังการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>Link ภายนอก : http://www.pbro.moph.go.th หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กัญญา ศรีทอง (นางสาวกัญญา ศรีทอง) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้รับรองข้อมูล ณรงค์ พุทธิรักษา (นายณรงค์ พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้อนุมัติ ฉัตรชัย สมานมิตร (นายฉัตรชัย สมานมิตร) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กัญญา ศรีทอง (นางกัญญา ศรีทอง) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>